

Ngân hàng Thực phẩm & Quần áo Issaquah cam kết cung cấp thực phẩm chất lượng, các mặt hàng vệ sinh, vật tư khẩn cấp và giới thiệu nguồn lực. Tổ chức này đặc biệt chú trọng đến thực phẩm lành mạnh. Rất nỗ lực để đưa sản phẩm tươi sống của địa phương đến tận nhà khách hàng. Mục tiêu của họ là làm cho tài nguyên dễ dàng truy cập!

Dịch vụ

Ngân hàng Thực phẩm

Mua sắm hai tuần một lần để lựa chọn từ nhiều loại sản phẩm tươi sống, sữa, thịt và các thực phẩm chủ yếu khác cũng như các mặt hàng vệ sinh và tẩy lốt.

Dịch vụ quần áo

Gói quần áo, đồ dùng dành cho bà bầu, v.v. dành cho trẻ em trong độ tuổi từ sơ sinh đến 12 tuổi. Dịch vụ này được cung cấp thông qua quan hệ đối tác với KidVantage. Sự kiện áo khoác mùa đông hàng năm dành cho cư dân các vùng 98027, 98029, 98074, 98075, 98038, 98024, 98025, 98014, 98045, 98050, 98055-59 và 98065. Quần áo theo mùa và đồ dùng khẩn cấp cho những người vô gia cư hoặc mất an ninh nhà ở.

Quản lý hồ sơ

Giới thiệu Nguồn lực

Giúp tiếp cận các nguồn lực như phúc lợi của chính phủ, hỗ trợ về tiện ích và tiền thuê nhà, nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, hệ thống nơi tạm trú và nhà cung cấp nhà ở giá phải chăng. Có khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính khẩn cấp có giới hạn tùy theo từng trường hợp. Phục vụ mã Zip trong khu vực dịch vụ quần áo của chúng tôi.

Hỗ trợ cư dân không có nhà ở:

Truy cập vào tất cả các giới thiệu tài nguyên cũng như dịch vụ thư, vé xe buýt Metro, hỗ trợ dịch vụ điện thoại, trợ giúp thay thế ID và quyền truy cập vào các thiết bị ngoài trời như ba lô, lều, túi ngủ, quần áo ấm, v.v., như có sẵn.

Ngày nay, Ngân hàng Thực phẩm & Quần áo Issaquah cung cấp hỗ trợ cho hàng trăm gia đình mỗi tuần. Hiện tại, họ cung cấp các dịch vụ giới thiệu nguồn lực, chương trình cung cấp thực phẩm cho thanh thiếu niên, chương trình giao đồ ăn cho Cửa hàng tạp hóa mang đi, chương trình quà tặng ngày lễ, đồ dùng học tập, đồ vệ sinh cá nhân, v.v. cho các gia đình địa phương cần sự giúp đỡ.

Bắt đầu

Để bắt đầu và có thể truy cập các tài nguyên và dịch vụ của Ngân hàng Thực phẩm & Quần áo Issaquah, hãy đăng ký trực tuyến tại <https://bit.ly/ifcb-sign-up> hoặc đăng ký trực tiếp bằng cách truy cập ngân hàng thực phẩm.

Ngân hàng Thực phẩm & Quần áo Issaquah mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 1:00-7:00 tối. cách tuần và mọi người có thể mua sắm một lần mỗi tuần khi họ mở cửa. Truy cập <https://issaquahfoodbank.org> để biết lịch trình.





Chương trình đặc biệt

Ngân hàng Thực phẩm & Quần áo Issaquah cũng cung cấp các chương trình đặc biệt bên cạnh các dịch vụ thông thường của họ. Tất cả các chương trình đặc biệt này đều yêu cầu đăng ký riêng.

GIAO ĐỒ ĂN



Giao hàng tạp hóa mỗi tuần cho những người không thể mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi ngân hàng thực phẩm do vận chuyển, sức khỏe, lão hóa hoặc các thách thức khác. Giao đồ ăn dành cho khách hàng đủ điều kiện có mã Zip: 98027, 98029, 98059, 98074, 98075.

CHƯƠNG TRÌNH CHO TRẺ



Mua sắm tại ngân hàng thực phẩm các món ăn sáng, trưa và ăn nhẹ thân thiện với trẻ em, bao gồm các lựa chọn tươi ngon, tốt cho sức khỏe, trong thời gian nghỉ học kéo dài một tuần. Chủ yếu phục vụ trẻ em trong độ tuổi đi học tại Học khu Issaquah.



Mua sắm tại ngân hàng thực phẩm các món ăn sáng, trưa và ăn nhẹ thân thiện với trẻ em, bao gồm các lựa chọn tươi ngon, tốt cho sức khỏe vào thứ Năm cách tuần trong kỳ nghỉ hè. Chủ yếu phục vụ trẻ em trong độ tuổi đi học tại Học khu Issaquah.



Học sinh nhận được ba lô mới và gói đồ dùng học tập tùy theo cấp lớp của các em vào tháng 8 để chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Phục vụ học sinh K-12 sống trong Khu học chánh Issaquah. Đăng ký trực tuyến và nhận tại trường học địa phương của bạn.



Vào dịp nghỉ lễ mùa đông, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể nhận thẻ quà tặng để lựa chọn những món quà ngày lễ phù hợp nhất cho con mình. Dành cho các gia đình có trẻ em từ 18 tuổi trở xuống ở các mã ZIP sau: 98027, 98029, 98074, 98075, 98038, 98024, 98025, 98014, 98045, 98050, 98055-59, 98065.



Chúng tôi hợp tác với KidVantage để giúp trẻ em từ 12 tuổi trở xuống có được những gì các em cần để lớn lên, vui chơi, học tập và phát triển. KidVantage cung cấp các sản phẩm chăm sóc, an toàn và sức khỏe thiết yếu cho trẻ em đang gặp căng thẳng về tình trạng bất ổn kinh tế, bất bình đẳng hệ thống hoặc gia đình tan vỡ.